



มพล.ลงนามความร่วมมือกับ 21 โรงเรียน นำร่องเดินหน้าโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ที่หอประชุมสมเด็จพระเจ้ามหา
วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการ “โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกล
เพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ระหว่าง มพล.กับโรงเรียนในโครงการนำ
ร่อง 21 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

รศ.นริศวรรณ จินตกานนท์ รองอธิการบดี มพล. กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 80 พรรษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เน็ตความเร็วสูงสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยนำร่อง
21 โรงเรียน มี มพล.เป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่าย ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและระบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิต
ศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียนในโครงการให้มีความทันสมัย
และประสิทธิภาพ พัฒนาและส่งเสริมโอกาสการรับรู้ข้อมูลตลอดจน
การเรียนรู้สู่ประชาชน โดยใช้โรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่เป็นศูนย์
กลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ของชุมชนในชนบทและนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาและ
การส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ชนบท

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมพล. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา
ได้มีความพยายามดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้การศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความเข้มแข็ง แต่ก็ประสบปัญหา
เนื่องจากจำนวนเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องดูแลมี
มากขึ้น ดังนั้นความตระหนักในการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรทาง
การศึกษาจะไม่สำเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาอย่าง
จริงจังและจริงใจ มพล.ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว และได้พยายาม
เสนอแนวทางแก้ปัญหา และเมื่อได้มีการหารือกับคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ต่างก็เห็นพ้องที่จะร่วมมือใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาการศึกษา
ชาติในการดำเนินโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา ทั้งนี้การ
ดำเนินโครงการนั้นกทช.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและสื่อเทคโนโลยี
มพล.เป็นแกนกลางในการบริหารจัดการ ต้องค์ประกอบสำคัญคือ
โรงเรียนและอปท.ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา

“การดำเนินโครงการ มพล.จะเป็นแกนหลักในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ชุดวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และฐานข้อ



มูล จนถึงพัฒนาครูในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ผ่านสื่อเทคโนโลยีออน
ไลน์ ซึ่งจะมีแม่ข่ายของศูนย์ทางไกลอยู่ที่โรงเรียนแม่ข้าวต้มและส่ง
ออนไลน์ไปยังศูนย์ของโรงเรียนทั้ง 21 แห่ง นักเรียนก็จะได้รับผล
จากการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพ ชาวบ้านก็จะได้รับรู้ข้อมูล
จากศูนย์ทางไกลทั้งด้านอาชีพ เกษตรกรรม ความปลอดภัย และ
การเพิ่มพูนทักษะต่างๆ โครงการนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยอาศัย
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เป็นการแจกคอมพิวเตอร์โดยไม่มี
การพัฒนาบุคลากรรองรับ โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมพล.
กทช. โรงเรียนและอปท. มีระยะเวลาดำเนินการนำร่องใน 3 ปี หลัง
จากนั้นก็ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ดำเนินการ
ต่อไป” รศ.ดร.วันชัย กล่าว

ด้านนายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ กรรมการกทช.กล่าวว่า เป็น
หน้าที่หนึ่งของกทช.ในการส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
สาธารณะ ซึ่งเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
เชียงรายให้เข้มแข็งเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกด้าน ซึ่ง
หากโครงการนี้ได้ผล กทช.ก็จะนำไปเป็นต้นแบบขยายผลไปยังจังหวัด
อื่นๆ ต่อไป

ขณะที่นายสุทัศน์ พัทยากร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การ
ศึกษาเชียงรายเขต 1 กล่าวย่ำว่า โครงการนี้จะเป็นการสร้างโอกาส
และคุณภาพทางการศึกษาให้กับคนเชียงรายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษที่ต้องเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
ให้เข้มแข็ง

ส่วนนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาล
นครเชียงราย กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่มพล.และกทช.ได้ให้โอกาส
ท้องถิ่นในการดูแลเยาวชนในการเจริญเติบโตทางการศึกษามากยิ่ง
ขึ้น และครูก็ได้มีโอกาสขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ.